

มีน...ขึ้นค่าไฟเครื่องจักร 20%



Gossip

เจ๊แป้น

●● เศรษฐกิจซบเซาไปทั่วโลก ขนาดกลุ่มผู้ค้าน้ำมัน พากันลดปริมาณการผลิตลงมาแต่ราคาน้ำมันกลับดิ่งลงเรื่อยๆ เพราะ “ดีมานด์” ในตลาดโลกลดลงจาก “กำลังซื้อ” ที่หดตัว ราคาลดระดับลงมาเล่นกันต่ำกว่า 50 เหรียญ/บาร์เรล แถมน้ำมันกลับมายังโอบกอดกันทางการค้า ตามแบบที่ใหญ “โดนัลด์ ทรัมป์” คนที่สะเทือนซางมากที่สุดคือ “จีน” ที่กำลังส่งสินค้าราคาถูกออกไปตีตลาดทั่วโลก จนประเทศต่างๆ ทุนไม่ไหว ตั้งกำแพงด้านสินค้าจีน ยกเว้นอยู่ประเทศเดียวคือ “ไทย” เพราะเราเป็นมณฑล เอเชีย “พันธมิตร” ที่ดีของจีนเมื่อโดนทั่วโลกเพ่งเล็งแบบนี้ จีน ต้องดิ้นรนมากกว่าเดิมเป็นธรรมดา ก่อนหน้านี้ยังมีอาการเก็ก ในฐานะที่เป็น “พี่เบิ้ม” ของโลกตะวันออก แต่ตอนนี้ “ศักดิ์ศรี” ก็ไม่ได้เลยต้องยอมตามทิศทางโลก คำชายเอาเปรียบคนอื่นอย่างเดียว...ใครมันจะคบ?

●● “จาง เกาหลี” รองนายกรัฐมนตรีจีน ต้องออกมาตีปี๊บประกาศนโยบายสนับสนุนการค้าเสรี และคัดค้านนโยบายกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบ ถือเป็นที่ยืนยันท่าทีของจีน เป็นครั้งแรกท่ามกลางความกังวลที่มีต่อปริมาณความต้องการทั่วโลกชะลอตัว จีนยินดีที่จะร่วมมือกับนานาประเทศ ในการต่อต้านนโยบายกีดกันทางการค้า และการลงทุนทุกรูปแบบ ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันผลักดันเศรษฐกิจเสรีทั่วโลก ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกควรผลักดันให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมได้อย่างเสรี และเท่าเทียม ประกาศกันชัดๆ แบบนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่า จะมีคนฟังซึกก็คน เพราะไม่ว่าประเทศไหน เขาก็ต้องการเอาชาติของเขารอดตัวก่อนด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นการ “เห็นแก่ตัว” แต่เป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลเขาต้องดูแลประเทศ ดูแลประชาชนของเขา ก่อนเป็นอันดับแรก แม้แต่ “จีน” ที่ออกมาเรียกร้องตอนนี้ เพราะมองว่าตัวเองกำลังจะตกที่นั่งลำบากจากท่าทีของหลายประเทศที่เริ่มแอนตี้สินค้าจีน...หรือว่าไม่จริง?

●● ไม่รู้ว่าเป็น “ข่าวจริง” หรือเปล่า ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎกระทรวงใหม่ ประกาศขึ้นค่าจดทะเบียนเครื่องจักรเป็น 20% แต่ดูแล้วน่าจะจริง เพราะออกมาจากปากของ “สมชาย หาญหิรัญ” ปลัดกระทรวง ไม่รู้เหมือนกันว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่ต้องมาทำกันในช่วงที่ทุกอย่างกำลังแย่งงานต่างๆ สถานะตอนนี้นำได้แค่ “ประคองตัว” ถ้าต้องเสียค่าธรรมเนียมเครื่องจักรอีก 20 คงประคองตัวต่อไปได้ลำบาก คิดง่ายๆ เครื่องจักรราคา 10 ล้านบาท โดนค่าธรรมเนียม 2 ล้านบาท เงินไม่ใช่น้อย เพิ่มภาระให้กับโรงงานต่างๆ เป็นอย่างมาก น่าจะมีการทบทวนกฎกระทรวงฉบับนี้ชะลอเอาไว้ก่อน

ไว้ค่อยรอใช้ตอนเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ดีกว่าหรือ ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเรื่อง “ถังแตก” ยังแก้ไม่หาย ยิ่งเพิ่มภาษี เพิ่มค่าธรรมเนียม เก็บโน่นนี่นั่น เท่ากับยืนยันสถานะของรัฐบาลนั่นแหละ ไม่มีใครหลบหลับตากล่าวหาหรอก!

●● เพิ่งโดนพายุกระหน่ำเรื่องน้ำที่คืน ส.ป.ก. ไปสร้างฟาร์มกักกันลมผลิตไฟฟ้า ล่าสุด ส.ป.ก. ซึ่ผลตรวจสอบพบเกษตรกรได้ประโยชน์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เลยเหมือน “เสียดูปีก” รับผลดีจากกระแสข่าว โบรกเกอร์เชียร์ซื้อหุ้นกันสุดสุด “อมลสิน ศิริ” ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนชี้ว่าผลการดำเนินงานในปี 2559 ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท มีรายได้รวม 10,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% และมีกำไรสุทธิ 3,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อน คาดปี 2560 กำไรนิวไฮต่อเนื่อง เริ่มมีรายได้จากการขายไฟฟ้าจากวินด์ฟาร์มเฟสแรกแล้ว และจะทยอยจนครบ 126 เมกะวัตต์ ส่งผลปีนี้กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าในมือจะเพิ่มขึ้นเป็น 404 เมกะวัตต์ ที่น่าสนใจคือ “ธุรกิจแบตเตอรี่” ที่จัดว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตมากที่สุดในโลกตอนนี้ EA ลงทุนในบริษัท Amita Technologies Inc ประเทศไต้หวัน ถือหุ้น 35.20% ต้องดูต่อไปว่าสามารถพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆ ออกมาได้หรือไม่ ถ้าทำได้...เงินทะลักเข้าบริษัทยิ่งกว่า “สีนามิ”

●● ธุรกิจที่น่าส่งเสริมมากๆ สำหรับประเทศไทย คือ ธุรกิจการเดินเรือพาณิชย์ ที่บริษัทไทยไม่ค่อยได้ทำ ทั้งที่ไทยส่งออกสินค้าไปต่างประเทศปีหนึ่งมากกว่า 7.5 ล้านล้านบาท แต่กองเรือพาณิชย์ที่เป็นสัญชาติไทยแท้ๆ ไม่ค่อยมีต้องขอแสดงความยินดีกับ “พิศาล รัชกิจประการ” เอ็มดี ของ บมจ.อามา มารี หรือ AMA ที่เพิ่งรับมอบเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมีลำใหม่ 1 ลำ ชื่อเรือลิเลีย มูลค่า 449.18 ล้านบาท มีน้ำหนักบรรทุก 12,999 เดทเวทตัน ส่วนเรือลำที่ 2 อีกลำ มีขนาดใกล้เคียงกัน จะทำการรับมอบในวันที่ 15 พ.ค.นี้ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ลำ เป็น 9 ลำ และขยายเส้นทางเดินเรือในเส้นทางเอเชียตะวันออก เช่น จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และแถบเอเชียใต้...ขอให้ประสบผลสำเร็จในธุรกิจระดับโลกจ้า เฮงๆ!

●● คนไทยหลังจากเลิกกินหมาก มาตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม สุขภาพปากและฟันแย่มาก รานทำฟันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด แต่ที่ดูๆ มีคุณภาพระดับสากล ยังถือว่ามีน้อย ยิ่งประเทศไทยกำลังจะกลายเป็น Hub สุขภาพของโลก คงต้องเร่งพัฒนาเรื่องคลินิกทำฟันให้ทันสมัย และรองรับเรื่องสุขภาพให้ครบวงจร ล่าสุด บมจ. เดนทัลคอร์ปอเรชั่น หรือ D คลินิกทำฟันอันดับ 1 ของเมืองไทย ประกาศเข้าตลาดหุ้นระดมเงินลงทุนขยายสาขา ทพ.พรศักดิ์ตันตาปกุล ซีอีโอใหญ่ บอกว่า เรามีมาตรฐานการรักษาในระดับสากล อยากให้นักลงทุนมีความมั่นใจในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรา

ให้บริการทางทันตกรรมในรูปแบบศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม ภายใต้แบรนด์ “BIDC”, “Dental Signature” และ “Smile Signature” มีจุดเด่นสำคัญที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ลูกค้าระดับเกรดเอ โดยสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งเป็นลูกค้าคนไทย และที่เหลือเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลียถึง 30-40%...ขอให้เร่งขยายสาขาเยอะๆ ช่วยกันโกยเงินเข้าประเทศ เอาใจช่วยจ้า!



สาทิส ตัตวธร

ภาพ เกรตมาตรฐานโลกชายของดีมีคุณภาพ ใครๆ ต้องซื้อหาต้องใช้ บริการยืนระยะยาวได้แบบสบายๆ...รวยแล้วรวยอีก ไม่เห็นเสียหาย ตรงไหน?

●● เจียบหายไปพักใหญ่ “ป้า สาทิส ตัตวธร” แห่งค่าย “สาลี อุตสาหกรรม” SALEE กลับมาพร้อม ข้าวดี ออร์เดอร์ทะลักเข้าบริษัทเพียง สวนกระแสเศรษฐกิจ แดงมีโปรเจกต์ใหม่ๆ ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ทั้ง จาก “สาลีอุตสาหกรรม” หรือ บริษัท ลูกอย่าง “เพชรสยาม และ SLP” ต่างก็เร่งผลิตกันแทบไม่หยุดตลอด 24 ชั่วโมง อย่างว่าแหละ สินค้าที่สาละวดี ผลิตส่วนใหญ่เป็นสินค้าพลาสติกคุณภาพ